



สาร  
นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม  
อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
เนื่องในโอกาสวันจัดการภัยพิบัติของอาเซียนและวันลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติสากล  
วันอังคารที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓

เนื่องในโอกาสวันจัดการภัยพิบัติของอาเซียนและวันลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติสากล กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะหน่วยงานหลักในการดำเนินงานด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติของประเทศไทย ขอร่วมเป็นแรงขับเคลื่อนในการรณรงค์ให้ประเทศไทยและประชาคมโลกเป็นประชาคมที่มีความปลอดภัยอย่างยั่งยืน ในสถานะที่เราต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความท้าทายรูปแบบใหม่

ในปีนี้ ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่เราไม่เคยคาดคิดมาก่อน ดังเช่น สถานการณ์โควิด-๑๙ การที่ประเทศไทยสามารถรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น เป็นเพราะว่า เราได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน กอปรกับการมีระบบการเผชิญสถานการณ์ฉุกเฉินที่เป็นมาตรฐานตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการบรรจุประเด็นด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติเข้าสู่แผนระดับชาติ

สถานการณ์โควิด-๑๙ สะท้อนให้เห็นว่า ความเสี่ยงและสาธารณภัยในปัจจุบันมีรูปแบบที่แตกต่างออกไปจากที่เราเคยประสบมา สาธารณภัยมีความซับซ้อนและผลกระทบที่เกิดขึ้นก็ทวีความรุนแรงมากขึ้น นอกจากนั้นผลกระทบจากสถานการณ์หนึ่งยังอาจก่อให้เกิดสาธารณภัยอื่น ๆ ต่อเนื่องได้ ดังนั้น การเตรียมความพร้อมและวางแผนในการรับมือกับสาธารณภัยและการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ จึงต้องคำนึงถึงผลกระทบในมิติและภาคส่วนที่หลากหลาย

ในปีนี้ การรณรงค์เนื่องในโอกาสวันจัดการภัยพิบัติของอาเซียนและวันลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติสากล ประเทศไทยให้ความสำคัญกับการสร้างความตระหนักถึงและการบรรลุเป้าหมาย E ตามกรอบการดำเนินงานเซนได เพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๗๓ คือ การเพิ่มจำนวนประเทศที่มียุทธศาสตร์การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติระดับชาติและในระดับท้องถิ่น เนื่องจากการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติจะมีประสิทธิภาพหรือประสบความสำเร็จได้เมื่อมีการกำกับดูแลที่ดีผ่านการกำหนดโครงสร้างและกฎหมาย รวมถึงการจัดทำแผนงานด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติในทุกระดับ โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

ในส่วนของ...

ในส่วนของภูมิภาคอาเซียนก็เช่นกัน ในปีนี้ได้มีการจัดทำแผนงาน AADMER Work Programme ฉบับใหม่ที่มีการผนวกกรอบแนวคิดระดับโลกด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการพัฒนาที่ยั่งยืน มาเชื่อมโยงเข้าสู่แผนงานดังกล่าวเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนงานในระดับภูมิภาคด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่ยั่งยืนและครอบคลุม

นอกเหนือจากการส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยในเวทีระดับนานาชาติ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ผนวกแนวคิดการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน เข้าสู่แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนแผนการพัฒนาในระดับชาติและท้องถิ่น และให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติผ่านแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดและท้องถิ่น โดยให้มีการประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการจัดการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับทุกภาคส่วน อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง นอกจากนี้แล้ว ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบการเตือนภัย ที่เข้าถึงประชาชนและครอบคลุมกลุ่มเปราะบาง การพัฒนาศักยภาพของผู้นำท้องถิ่นในการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ รวมถึงการผลักดันให้มีการบูรณาการระหว่างแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและแผนการพัฒนาในระดับพื้นที่

การดำเนินงานลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติในปัจจุบัน ต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่อาจคาดเดาได้รวมถึงภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องมีแผนงานที่ชัดเจน ครอบคลุมทุกมิติ ยืดหยุ่นได้ ตลอดจนมีมาตรการและการลงทุนเชิงป้องกัน เพื่อลดผลกระทบและสร้างภูมิคุ้มกันจากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

เราทุกคนต้องร่วมมือกันในการดำเนินงานลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม  
อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
ผู้ประสานงานด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติของประเทศไทย